



## นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”

\*\*\*\*\*

โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน  
ขจัดให้หมดสิ้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับ  
ประชาชน จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส  
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน

เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกกอง ทุกสำนัก ได้เสริมสร้าง  
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริต  
คอร์รัปชันในหน่วยงานและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy งดรับ – งดให้” เพื่อ  
รณรงค์ให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกกอง ทุกสำนัก งดรับของขวัญจาก  
บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ และงดให้ของขวัญแก่  
บุคคลภายนอกผู้มาติดต่องานราชการ ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ  
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี  
รายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญ บุคคลภายนอกของหน่วยงาน ปราบกฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไม่ตรีจิตของผู้มอบ  
หรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่องานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ทุกท่านและยินดี ทำหน้าที่พัฒนา  
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

## การงดรับ – งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

### 1. ความหมายของของขวัญ- ของขวัญ

หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออื่น ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ และ/หรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ- ของขวัญ สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้- ของขวัญที่คิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายถึง สิ่งของที่มีมูลค่า เช่น ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออื่น ๆ ที่มีมูลค่า การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกำนัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น- ของขวัญที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ

### 2. แนวทางการงดรับ – งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

2.1 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกกอง ทุกสำนัก งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ในทุกช่วงเทศกาล

2.2 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกกองทุกสำนัก งดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่องาน ในทุกช่วงเทศกาล

2.3 การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ

งานบริหารงานทั่วไป

23 ธันวาคม 2564